



# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ**  
**เรื่อง : การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ**

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงาน เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

จำสืบทารวจ

( ธนช ศรีภูมิ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

## คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้

“แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงาน เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ดำเนินงาน จึงได้จัดทำ “แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ” ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อสะดวกในการประสานงาน/โครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบริหารการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ประโยชน์สูงสุด และสามารถสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

ตุลาคม 2560

## สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	<b>บทนำ เมืองค์ประกอบด้วย</b>	
	บทนำ	1
	วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	2
	ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	2
	ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	4
ส่วนที่ 2	<b>บัญชีโครงการ/กิจกรรม เมืองค์ประกอบด้วย</b>	
	บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)	5
	บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)	12